



ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง การสนับสนุนการจ้างนักศึกษาปฏิบัติงาน
โครงการทุนปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประจำปีภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนโยบายช่วยเหลือบรรเทาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้จัดตั้งโครงการทุนปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวงเงิน 20,000,000.- บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงขอแจ้งให้ทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีความประสงค์จ้างนักศึกษาปฏิบัติงาน ดำเนินการดังนี้

1. กิจกรรมการจ้างงาน

ระยะเวลา	ขั้นตอนการดำเนินการ
4 - 14 มิ.ย. 2563	1. ผู้รับผิดชอบการจ้างงาน กรอกแบบคำขออนุมัติวงเงิน เพื่อดำเนินกิจกรรมการจ้างงาน ตามแบบฟอร์ม ทาง https://cmu.to/b9qNQ หรือ https://bit.ly/3c97mdx (ระบบทุนปฏิบัติงาน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่) โดยใช้ CMU IT Account ของผู้รับผิดชอบการจ้างงาน ในแบบคำขอฯ ประกอบด้วย (1) รายละเอียดลักษณะงาน Job Description (TOR) (2) ช่วงเวลาในการจ้างงาน (3) จำนวนชั่วโมงการจ้างงานต่อคน (4) จำนวนนักศึกษาที่ต้องการจ้างงาน (5) คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถของนักศึกษาที่จะปฏิบัติงาน (6) ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง และ CMU IT Account ของผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนงาน เพื่อตรวจสอบข้อมูลการจ้างงาน (7) ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง และ CMU IT Account ของหัวหน้าส่วนงาน เพื่อขออนุมัติวงเงินสำหรับการดำเนินกิจกรรมฯ
15 - 20 มิ.ย. 2563	2. ประมวลผลข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล โดยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและกองพัฒนานักศึกษา

ระยะเวลา	ขั้นตอนการดำเนินการ
21 - 25 มิ.ย. 2563	3. พิจารณากลับกรอง โดย (1) ผู้ที่ได้รับหมายจากหัวหน้าส่วนงาน และ (2) หัวหน้าส่วนงาน ตามลำดับ
26 - 30 มิ.ย. 2563	4. สรุปผลการยื่นแบบคำขออนุมัติวงเงินสนับสนุนการจ้างงาน โดยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและกองพัฒนานักศึกษา เพื่อเสนอต่อกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติ 5. แจ้งผลการพิจารณา อนุมัติวงเงินสนับสนุนการจ้างงานไปยัง ผู้รับผิดชอบการจ้างงาน และ หัวหน้าส่วนงาน (ตำแหน่งงานที่ได้รับการอนุมัติจัดสรร จะปรากฏบนระบบ CMU Job Search เพื่อให้ให้นักศึกษาเข้ามาค้นหาตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร)
1 - 14 ก.ค. 2563	6. นักศึกษาสมัครงาน ผ่านทาง CMU-SIS โดยกรอกแบบฟอร์มสมัครงานในระบบ CMU Job Search และค้นหาตำแหน่งงาน พร้อมเลือกสมัครงาน โดยผู้รับผิดชอบการจ้างงาน สามารถติดต่อนัดหมายนักศึกษาเพื่อสัมภาษณ์งานในรายละเอียดต่อไป
8 ก.ค. - 30 ต.ค. 2563	7. ระยะเวลาการจ้างงาน
ภายในวันที่ 20 ของเดือน ก.ค./ส.ค./ก.ย./ต.ค. 2563 เวลา 23.59 น.	8. ผู้รับผิดชอบการจ้างงาน ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ผ่านทางระบบทุนปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจ่ายทุนปฏิบัติงานให้แก่นักศึกษา
ภายในสิ้นเดือนของเดือน ก.ค./ส.ค./ก.ย./ต.ค. 2563	9. กองคลังจ่ายเงินทุนปฏิบัติงานให้แก่นักศึกษา ผ่านทางบัญชีธนาคารของนักศึกษาโดยตรง

2. เงื่อนไขในการจ้างนักศึกษาปฏิบัติงาน

2.1 ทุนปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ช่วยปฏิบัติงานในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย เมื่อปฏิบัติงานครบ 1 ชั่วโมง ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 40 บาท

2.2 นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ไม่เกิน 125 ชั่วโมง หรือคิดเป็นทุนปฏิบัติงานไม่เกิน 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ต่อคน ตลอดระยะเวลาดำเนินกิจกรรมฯ

2.3 ระยะเวลาดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม ถึง 30 ตุลาคม 2563

2.4 ประเภทงานที่ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติ ได้แก่ งานของมหาวิทยาลัย งานเอกสารสำนักงาน ช่วยงานด้านการเรียนการสอน ผู้ช่วยสอน งานวิจัย งานสืบค้นข้อมูล งานวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ งานพิมพ์งานแปล งาน startup เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ งานออกแบบ งานประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ เป็นต้น

2.5 ขอความร่วมมือจากทุกส่วนงาน จัดจ้างงานที่นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานผ่านช่องทางออนไลน์หรือสามารถปฏิบัติงานอยู่ที่บ้านพักหรือหอพักได้

2.6 หากมีความจำเป็นต้องให้นักศึกษาเข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงาน ให้ดำเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2.7 กรณีที่มีนักศึกษาสมัครทำงานมากกว่าวงเงินที่ตั้งไว้ ขอให้แต่ละส่วนงานจัดตั้งงบประมาณ เพื่อเป็นทุนปฏิบัติงานในการจ้างงานเพิ่มเติมให้นักศึกษาในสังกัด ต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2563



(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่